

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ปี C

ข้อมูลจาก “หนังสือมิสซาว์นอาทิตย์ฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

หัวข้อ : พระวาจาทรงชีวิตของพระเจ้าในพระคัมภีร์

ถ้อยคำนี้มีผลกระทบที่น่ากลัว นักการเมืองที่กำลังรณรงค์ นักกฎหมายในศาล และนักเทศน์เพื่อการฟื้นฟู ต่างตระหนักดีถึงมนต์ของคำพูดและอิทธิพลที่เกิดจากคำพูด เราสื่อคำพูดได้ด้วยการการเขียนหรือการพูด หนังสือของฮิตเลอร์เรื่อง “การต่อสู้ของข้าพเจ้า” ได้นำคนนับล้านไปสู่หายนะ ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะที่คำเทศน์ของพระสังฆราชจีนทางโทรทัศน์ที่สหรัฐอเมริกาได้ชี้ทางแห่งความเที่ยงธรรมแก่ผู้ฟังจำนวนมาก หนังสือที่ขายดีที่สุดซึ่งยังไม่มีหนังสือเล่มใดพิชิตได้คือพระคัมภีร์ ก่อนพระคริสตเจ้าจะเสด็จมา หนังสือนี้เรียกว่า “โทราห์” หรือบทบัญญัติ เรารู้จักพระคัมภีร์ซึ่งเป็นหนังสือบทบัญญัติของชาวยิว แต่มีการตีความในแบบคริสต์เสริมเข้าไป (พันธสัญญาใหม่) คำว่า “ไบเบิล” แปรจากคำภาษากรีกว่า “biblos” ซึ่งหมายถึงเปลือกชั้นในของต้นปาล์ม กระดาษที่ใช้เขียนหนังสือ และดังนั้น แปลว่าหนังสือนั่นเอง ถือได้ว่าบทอ่านแรกและพระวรสารวันนี้เป็น “พระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องพระคัมภีร์” ที่เดียว

“หนังสือดี ๆ เล่มหนึ่ง” มีความหมายเพียงไรสำหรับท่าน ? ท่านอ่านหรือฟังด้วยความเชื่อ หรือการอ่านพระคัมภีร์เพื่อหาข้อมูลข่าวสารจะเป็นเรื่องน่าเบื่อ เนื่องจากหลายตอนเป็นเรื่องที่เรารู้ที่อยู่แล้ว เราควรอ่านพระคัมภีร์ด้วยบรรยากาศของการภาวนาและการรำพึง โดยประยุกต์พระวาจาของพระเจ้าเข้ากับสถานการณ์ของเราเอง

บทอ่านที่ 1 นหม 8:2-4,5-6,8-10

บทอ่านนี้พูดถึงสมัยเมื่อการถูกเนรเทศที่บาบิโลนสิ้นสุดลง และเชลยหลายคนได้กลับบ้านแล้ว แต่ก็เพื่อจะพบกับความล้มเหลวในการสร้างเมืองขึ้นใหม่ ชาวนี้ค่อยๆ แพร่ไปถึงผู้ที่ยังอยู่ในบาบิโลน และชาวยิวผู้มีอิทธิพลสองคนจึงกลับมาช่วยสร้างเมืองใหม่ คนหนึ่งคือเอสราซึ่งเป็นพระสงฆ์ อีกคนหนึ่งคือเนหะมีย์ ซึ่งเป็นผู้รินเหล้าของกษัตริย์เปอร์เซีย ซึ่งสามารถสร้างกำแพงเยรูซาเล็มขึ้นสำเร็จ

บทอ่านในวันนี้บรรยายถึงการก่อตั้งพิธีบูชาทางศาสนาขึ้นใหม่ในเมืองที่ได้รับการฟื้นฟูและมีผู้คนกลับมาอยู่อาศัยอีกครั้งหนึ่ง จงสังเกตว่าถ้อยคำไม่ได้เพียงแต่ถูกนำมาอ่านแต่ยังมีการอธิบายและการแสดงความ

คิดเห็นด้วยการของผู้ฟังโดยการตอบรับว่า “อาเมน” เอสราผู้อ่านและอธิบายพระคัมภีร์เป็นภาพลวงหน้าของพระเยซูเจ้าในศาลาธรรมในเมืองของพระองค์ (พระวรสาร)

บทอ่านจากหนังสือเนหะมีเย

เอสราสมณะนำธรรมบัญญัติออกมาต่อหน้าชุมชนทั้งชายหญิงและเด็กที่มีวัยพอจะฟังเข้าใจได้ เอสราอ่านหนังสือที่ลานหน้าประตูน้ำตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงเที่ยง ต่อหน้าชายหญิงและเด็กที่มีวัยพอจะฟังเข้าใจได้ ประชากรทั้งปวงตั้งใจฟังข้อความที่อ่านจากหนังสือธรรมบัญญัติ เอสราธรรมาจารย์ยืนอยู่บนยกพื้นไม้ที่ทำขึ้นเพื่อการนี้ เอสรายืนอยู่สูงกว่าประชากรทั้งปวง ทุกคนจึงเห็นเขาได้ เมื่อเขาเปิดหนังสือ ประชากรทุกคนก็ยืนขึ้น เอสราถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ประชากรทั้งปวงก็ชูมือขึ้นพูดว่า “อาเมน อาเมน” และก้มลงหน้าจรดพื้นนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า

เขาทั้งหลายแปลข้อความจากหนังสือธรรมบัญญัติของพระเจ้าเป็นตอนๆ และอธิบายความหมายให้ประชากรเข้าใจ ประชากรทุกคนที่ฟังถ้อยคำของธรรมบัญญัติก็ร้องไห้ เนหะมีเยซึ่งเป็นผู้ว่าราชการ เอสราซึ่งเป็นสมณะและธรรมาจารย์ และชนเลวีผู้สอนประชากรจึงพูดกับประชากรทั้งปวงว่า “วันนี้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่าน อย่าเป็นทุกข์โศกเศร้าหรือร่ำไห้เลย จงกลับไปบ้าน เลี้ยงอาหารเลิศรส ดื่มเหล้าองุ่นอย่างดี และแบ่งปันอาหารให้คนที่ไม่มี เพราะวันนี้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา อย่าเศร้าใจเลย เพราะความยินดีจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพละกำลังของท่าน”

บทอ่านที่ 2 1คร 12:12-30 หรือ 12:12-14, 27

นักบุญเปาโลได้ชี้ให้เห็นเอกภาพในความหลากหลายของเรา เราเป็นหนึ่งและรับผิดชอบต่อกันและกัน เราแต่ละคนควรทำงานส่วนของเราเท่าที่เป็นไปได้ และดังนั้น ก็มีส่วนในการสร้างการอยู่ดีกินดีให้แก่ทุกคน จงประยุกต์สิ่งนี้เข้ากับวิถีชีวิตแบบคริสตอย่างที่ท่านดำเนินอยู่กับเพื่อนคริสตชนด้วยกัน ท่านไม่ควรที่จะ “ไปแต่ลำพัง” ลักษณะนั้นไม่เคยประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกับสมาชิกในครอบครัวและนักบวชในหมู่คณะ เราจำเป็นต้องได้รับแรงบันดาลใจจากกันและกัน ซึ่งหมายถึงการให้และการรับ จงประยุกต์สิ่งนี้กับคณะกรรมการสภาอภิบาลของวัด พวกเขาสามารถใช้ความหลากหลายในความสามารถของเขาให้เป็นประโยชน์ ในสนามงานใดที่ท่านมีความสามารถเป็นพิเศษ? พระสงฆ์ของท่านเป็น

ครู (ผู้เทศน์) แต่ท่านสามารถแสดงน้ำใจไมตรีโดยการให้ที่พักอาศัย โดยทำให้ผู้มาจากที่อื่นรู้สึกอบอุ่นเหมือน
อยู่ในบ้านของตนเอง หรือในเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญพอๆ กัน

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ฉบับที่หนึ่ง

พี่น้อง แม้ร่างกายเป็นร่างกายเดียว แต่ก็มีอวัยวะหลายส่วน อวัยวะต่าง ๆ เหล่านี้แม้จะมีหลายส่วนก็ร่วม
เป็นร่างกายเดียวกันฉันใด พระคริสตเจ้าก็ฉันนั้น เดชะพระจิตเจ้าพระองค์เดียว เราทุกคนจึงได้รับการล้างมา
รวมเข้าเป็นร่างกายเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ชชาวิวหรือชาวกรีก ไม่ว่าจะเป็ชทาสหรือเป็ชไทยก็ตาม เราทุกคนต่าง
ได้รับพระจิตเจ้าพระองค์เดียวกัน ร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะส่วนเดียว แต่มีอวัยวะหลายส่วน ถ้าเท้าจะ
พูดว่า “ข้าพเจ้าไม่ใช่มือ จึงไม่เป็ชส่วนหนึ่งของร่างกาย ” แต่เท้าไม่ได้เป็ชอวัยวะของร่างกายน้อยกว่าอวัยวะ
ส่วนอื่น เพราะเป็ชเพียงเท้า หรือถ้าหูจะพูดว่า “ข้าพเจ้าไม่ใช่ดวงตา จึงไม่ใช่ส่วนหนึ่งของร่างกาย ” แต่ก็ไม่ได้
ทำให้หูไม่เป็ชอวัยวะของร่างกายเลย ถ้าร่างกายทั้งหมดเป็ชดวงตา แล้วจะได้อินได้อย่างไร ถ้าร่างกายทั้งหมด
เป็ชหู แล้วจะได้อีกได้อย่างไร

โดยแท้จริงแล้วพระเจ้าทรงจัดอวัยวะต่างๆ ในร่างกายให้อยู่ในที่ที่ทรงพระประสงค์ ถ้าร่างกายทุกส่วน
เป็ชอวัยวะเดียวแล้ว ร่างกายจะอยู่ที่ไหน เท้าที่เป็ชอยู่ มีอวัยวะหลายส่วน แต่มีร่างกายเดียว ดวงตาพูดกับมือ
ไม่ได้ว่า “เราไม่ต้องการเจ้า” และศีรษะก็พูดกับเท้าไม่ได้ว่า “เราไม่ต้องการเจ้า”

ตรงกันข้าม ส่วนที่เราคิดว่าเป็นอวัยวะที่อ่อนแอของร่างกายกลับเป็ชอวัยวะที่จำเป็นมากกว่า อวัยวะ
ส่วนที่เราคิดว่าไม่มีเกียรติในร่างกาย เรากลับทะนุถนอมด้วยความเคารพเป็นพิเศษ และอวัยวะที่หน้าอับอายของ
เรากลับได้รับการตกแต่งให้งดงามมากกว่าส่วนอื่น อวัยวะที่หน้าดูอยู่แล้วไม่ต้องการตกแต่งอะไรอีก พระเจ้าทรง
ประกอบร่างกายขึ้น โดยให้เกียรติแก่อวัยวะที่ไม่มีเกียรติมากกว่าอวัยวะอื่นๆ เพื่อร่างกายจะได้ไม่มีการแตกแยก
ใดๆ ตรงกันข้าม อวัยวะแต่ละส่วนจะเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ถ้าอวัยวะหนึ่งเป็ชทุกข์ อวัยวะอื่นๆ ทุกส่วนก็ร่วม
เป็ชทุกข์ด้วย ถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติ อวัยวะอื่นๆ ทุกส่วนก็ร่วมยินดีด้วยเช่นเดียวกัน

ท่านทั้งหลายเป็ชพระกายของพระคริสตเจ้า แต่ละคนต่างก็เป็ชอวัยวะของพระกายนั้น พระเจ้าทรง
แต่งตั้งบางคนให้ทำหน้าที่ต่างๆ ในพระศาสนจักร คือ หนึ่งให้เป็ชอัครสาวก สองให้เป็ชประกาศก และสามให้
เป็ชครูอาจารย์ ต่อจากนั้น คือผู้มีอำนาจทำอศจรรย ผู้รักษาโรค ผู้ช่วยเหลือ ผู้ปกครอง และผู้พูดภาษาที่ไม่มีใคร
เข้าใจ ทุกคนเป็ชอัครสาวกหรือ ทุกคนเป็ชประกาศกหรือ ทุกคนเป็ชครูอาจารย์หรือ ทุกคนเป็ชผู้ทำอศจรรย

หรือ ทุกคนได้รับพระพรพิเศษให้บำบัดโรคได้หรือ ทุกคนพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจได้หรือ ทุกคนเป็นผู้ตีความ อธิบายความหมายของภาษานั้นหรือ

(หรือ แบบสั้น)

พี่น้อง แม้ร่างกายเป็นร่างกายเดียว แต่ก็มีอวัยวะหลายส่วน อวัยวะต่าง ๆ เหล่านี้แม้จะมีหลายส่วนก็รวม เป็นร่างกายเดียวกันฉันใด พระคริสตเจ้าก็ฉันนั้น เดชะพระจิตเจ้าพระองค์เดียว เราทุกคนจึงได้รับการล้างมา รวมเข้าเป็นร่างกายเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ชชาวิวหรือชาวกรีก ไม่ว่าจะเป็ชทาสหรือเป็ชไทยก็ตาม เราทุกคนต่าง ได้รับพระจิตเจ้าพระองค์เดียวกัน ร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะส่วนเดียว แต่มีอวัยวะหลายส่วน ท่านทั้งหลายเป็ชพระกายของพระคริสตเจ้า แต่ละคนต่างก็เป็ชอวัยวะของพระกายนั้น

พระวรสาร ลก 1:1-4 ; 4:14-21

เราควรตั้งข้อสังเกตบางประการ พระเยซูเจ้าได้เสด็จเข้าไปในศาลาธรรมในวันสัปดาห์โต “อย่างที พระองค์ทรงกระทำเสมอๆ” แปลว่า นอกจากรักษาโรคและการขับไลปีศาจแล้ว พระเยซูเจ้าทรงใช้เวลาในการ ร่วมพิธีนมัสการบูชาเป็นประจำ บุคคลทีเห็นด้วยกับ “คริสตศาสนาในแนวราบ” (การบูชาพระเจ้าในเพื่อน มนุษย์เท่านั้นทีสำคัญ) ควรให้ความเอาใจใส่ พระเยซูเจ้าทรงเห็นว่าการบูชาเป็ชเรื่องสำคัญ นอกนัน พระองค์ ทรงอ่านพระคัมภีร์ ประทับนั่งเพื่ออธิบาย และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ นั้นคือกับพระองค์เอง “ในวันนี้ ข้อความนี้ซึ่งพวกท่านได้ยินกับหูก็สำเร็จลงแล้ว” นี้เป็ชองค์ประกอบสำคัญทีใช้ในการอ่านพระคัมภีร์เป็ชการ ส่วนตัวและเป็ชหมู่คณะ

การอธิบายเป็ชเรื่องสำคัญ เนื่องจากโดยการเข้าใจ “ถ้อยคำมนุษย์” เท่านั้น ทีจะทำให้เราเข้าใจ “พระ วาจาของพระเจ้า” ในถ้อยคำนั้นได้การประยุกต์เป็ชสิ่งทีสำคัญเท่าเทียมกัน พระคัมภีร์มีพระวาจาของพระเจ้า เขียนไว้สำหรับเรา พระเยซูเจ้าทรงถูกส่งมาเพื่อนำข่าวดีมายังเราและเพื่อรักษาความมิดบอดของดวงใจ บทอ่าน แรกเสนองค์ประกอบทีใช้ในการอ่านพระคัมภีร์นันคือ คำตอบ “อาแมน” ของท่าน (การเห็นด้วย) ต่อพระวาจา ของพระเจ้าสำหรับเรา

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา

ท่านเซโอฟีลัสที่เคารพียง คนจำนวนมากได้เรียบเรียงเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับพวกเรา ผู้ที่เป็นพยานรู้เห็นและประกาศพระวาจาตั้งแต่แรกได้ถ่ายทอดเหตุการณ์เหล่านี้ให้เราแล้ว ข้าพเจ้าจึงตกลงใจค้นคว้าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นอย่างละเอียด แล้วเรียบเรียงตามลำดับเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านด้วย ท่านเซโอฟีลัสที่เคารพ เพื่อท่านจะได้รู้ว่าคำสอนที่ท่านรับมานั้นเป็นความจริง

เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปแคว้นกาลิลีพร้อมด้วยพระอานาথাของพระจิตเจ้า กิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปทั่วแคว้นนั้น พระองค์ทรงสอนตามศาลาธรรมของชาวยิวและทุกคนต่างสรรเสริญพระองค์ พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ธซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงเจริญวัย ในวันสัปดาห์โต พระองค์เสด็จเข้าไปในศาลาธรรมเช่นเคย ทรงยืนขึ้นเพื่อทรงอ่านพระคัมภีร์ มีผู้ส่งม้วนหนังสือประกาศกอิสยาห์ให้พระองค์ พระเยซูเจ้าทรงคลี่ม้วนหนังสือออก ทรงพบข้อความที่เขียนไว้ว่า พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำ คืนสายตาให้แก่คนตาบอด ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระ ประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วพระเยซูเจ้าทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้เจ้าหน้าที่และประทับนั่งลง สายตาของทุกคนที่อยู่ในศาลาธรรมต่างจ้องมองพระองค์ พระองค์จึงทรงเริ่มตรัสว่า “ในวันนี้ ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้เป็นความจริงแล้ว”